



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 459

ngày 25 tháng 4 năm 2004

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tâm Linh

*Tâm linh qui hội cùng chung tiến
Đứt khoát tâm thành trí ý yên
Học hỏi không ngừng uyển chuyển minh
Tâm thành tự đạt duyên tình tiến*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 15/02/04 đến 21/02/04

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiên đường

- 1) *Duyên đạo nằm ở đâu?*
- 2) *Từ tâm là gì?*
- 3) *Phân hoá là sao?*
- 4) *Chiến tranh phá hoại loài người có hữu ích gì không?*
- 5) *Trí người không thông thì phải làm sao?*
- 6) *Sự tiến hoá của phần hồn từ đâu đến đâu?*
- 7) *Vô cùng là sao?*

<p>1) Perth, 15/02/04 <i>Hỏi: Duyên đạo nằm ở đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa duyên đạo nằm ở sự từ tâm của con người cảm nhận</p> <p>Kệ: <i>Từ tâm phát triển duyên tình đạo Sáng suốt minh tâm tự bước vào Qui hội tình người chung hợp tiến Quý yêu Trời Phật tiến chung hiền</i></p>	<p>2) Perth, 16/02/04 <i>Hỏi: Từ tâm là gì?</i></p> <p>Đáp: Từ tâm là tha thứ và thương yêu</p> <p>Kệ: <i>Từ tâm phát triển tự mình tu Pháp giới phân minh hồn triểu du Cải sửa chính mình tâm tự thức Hành thông chơn pháp tự phân bù</i></p>
<p>3) Perth, 17/02/04 <i>Hỏi: Phân hoá là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa phân hoá là phân tách và hoà hợp</p> <p>Kệ: <i>Thực tâm tiến hoá gieo duyên tốt Thức giác tâm tư tự sửa mình Duyên đạo tình đời không dấy bận Duyên đạo tình đời tự về an</i></p>	<p>4) Perth, 18/02/04 <i>Hỏi: Chiến tranh phá hoại loài người có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa chiến tranh phá hoại loài người đều không hữu ích</p> <p>Kệ: <i>Chiến tranh không xây dựng lại đau thương Chết chóc triền miên khó độ được Mê chấp đủ điều gây động loạn Thương tình vắng mất khó bình an</i></p>
<p>5) Perth, 19/02/04 <i>Hỏi: Trí người không thông thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa trí người không thông thì phải dùng răng kê răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, thì sẽ được khai tâm mở trí</p> <p>Kệ: <i>Trực diện trí sẽ mở tâm thông Quý tưởng Trời cao tự tiến tâm Chuyển hoá thâm sâu quý đạo mâu Thành tâm nhịn nhục tiến càng mau</i></p>	<p>6) Perth, 20/02/04 <i>Hỏi: Sự tiến hoá của phần hồn từ đâu đến đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tiến hoá của phần hồn từ không giới đến thể xác</p> <p>Kệ: <i>Lân la tiến hoá đến vô cùng Học hỏi không ngừng tâm tự thức Tiến hoá thâm sâu tự cảm ứng Đường đời đường đạo tự phân trình</i></p>
<p>7) Perth, 21/02/04 <i>Hỏi: Vô cùng là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tiến hoá vô cùng là không bao giờ dứt</p> <p>Kệ: <i>Thâm sâu tiến hoá đến vô cùng Hải hội tâm linh pháp pháp minh Duyên đạo tình đời không giờ dứt Tự mình tự giải trí khai minh</i></p>	

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

TU TRUNG TIM BỘ ĐẦU PHÁT QUANG



“Tự tu kết tập mở màn
Đạo Tâm xuất phát trấn an muôn bề”

Chúng ta tự tu, chúng ta sửa, kết tập lên đỉnh đầu, mở một con đường sáng suốt. “Đạo tâm” là trung tim bộ đầu chúng ta phát quang, thì lúc đó chúng ta mới trấn an muôn bề: Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Chúng ta minh cảm rồi, chúng ta mới thấy được vững chắc con đường chúng ta đã và đang tiến, cần phải tiến thêm.

Muốn đến nơi trường cửu của phần hồn thì phải cố gắng công phu quên mình, thì nhiên hậu mới đạt được thanh cảnh cho nội tâm, qui hườn hư không và thăng tiến. Cho nên chúng ta tu ở đây chỉ chú ý nơi bộ đầu. Tại sao cơ thể tôi chỗ nào cũng vô dụng mà không chú ý, lại chú ý nơi trung tim bộ đầu? Cho nên các bạn xét kỹ lại, Đức Phật Ngài đã có hào quang và Ngài đã vẽ ra cái hào quang trên bộ đầu. Mỗi người đều có. Tượng trưng cái đó cho chúng ta thấy rằng mọi người sẽ đạt tới cái hào quang, đó là sự sáng suốt, đó là luồng thanh điển, đó là hướng về cái nơi trường cửu bất tái sanh tại thế gian, bất diệt ở cõi thiên đàng.

Cho nên những người tu ở đây, tu lâu thì thấy trung tim bộ đầu nó chạy rần rần, nó rút đi lên. Cái đó sau này hòa cảm với luồng điển của Vũ Trụ, thì trên kia nó phản quang xuống, đó là hào quang. Những người tu cao họ dòm thấy cái hào quang của mình; và những người thiêng liêng ở ngoài cái cảnh thế gian này họ dòm vô, họ cũng thấy chúng ta có hào quang. Lúc đó mới có sự diu dắt ở Bên Trên, và có thiện cảm, minh tiến, dẫn giải chúng ta hằng giờ hằng phút để kiểm chế tự tu, chúng ta không có bao giờ bỏ được cái pháp. Người nào mà đạt được tới hào quang rồi không có bỏ được. Người nào chưa có đạt hào quang là người đó còn giam hãm cái luồng thanh điển của phần hồn ở trong con tim của cha mẹ tạo. Không có bước lên trung tim bộ đầu thì tự nhiên nó phải cuống cuống nơi thế gian. Nhiều người tu nửa chừng nói: “Thôi tôi bỏ, chán quá! Tu hoài không thấy đi tới đâu và tu không thấy gì hết”.

Cái đó là cái sự sai lầm, tự xét con tim lại. Xét kỹ rồi chúng ta sẽ thấy: chúng ta sanh ra làm người, phải bệnh, phải già... phải chết, thì bây giờ chúng ta còn tiếc gì mà nung nấu cái bản thể nữa? Mà còn nung nấu cái con tim của cha mẹ tạo? Cho nên chúng ta phải tận lực, cương quyết tu để mở con tim, cho nó hòa cảm trên trung tim bộ đầu, đó là cái nê hườn của chúng ta. Cái Diên Hống hoà hai tám ở trên đó nó rút đi lên trên, nó không còn lưu lại ở thế gian nữa, thì lúc đó chúng ta thấy càng ngày càng tươi tắn, tâm hồn càng ngày càng vui vẻ và khoan khoái. Do đâu? Do sự cố gắng cương quyết vượt qua cái nghịch cảnh.

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔVI NAM CALIFORNIA & VO-VI MULTIMEDIA
COMMUNICATION**

V/V: BUỔI RA MẮT DVD THIÊN CA TIẾNG TRỐNG ĐẠI ĐỒNG TẠI NAM CALIFORNIA.

Hội Ai Hữu VôVi Nam California và VôVi Multimedia Communication sẽ tổ chức Buổi Ra Mắt DVD Thiên Ca Tiếng Trống Đại Đồng vào chiều chủ nhật ngày 22 tháng 8 năm 2004, vào lúc 14 giờ tại hí viện Robert Moore Theatre của trường Orange Coast College, dưới sự chủ tọa của Đức Thầy.

Nhằm mục đích phổ truyền và giới thiệu Pháp Lý Vô Vi, đây là cơ hội mà quý bạn đạo có thể mời thân nhân và bạn hữu đến với Pháp Lý VôVi để thưởng thức một chương trình nhạc tâm linh. Vé vào cửa tự do, tuy nhiên vì chỗ ngồi giới hạn, xin quý bạn đạo vui lòng liên lạc với Hội Ai Hữu Vô Vi Nam Cali để lấy Thiệp Mời trước.

Trước Buổi Ra Mắt DVD Thiên Ca vào ngày Chủ Nhật, chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc văn nghệ thân mật chung vui với Đức Thầy vào tối Thứ Bảy 21/8/2004 tại nhà hàng Bát Đạt.

<i>Tên Họ:</i>	
<i>Đặt chỗ tại nhà hàng Bát Đạt:</i>	<i>25\$/1 người</i>
<i>Phát tâm ủng hộ thêm cho ngày Chủ Nhật, vào cửa tự do, nhưng cần Thiệp Mời thân hữu để có chỗ ngồi hàng đầu.</i>	<i>k 15\$ k 25\$ k 35\$ k 50\$ k 75\$ hay hơn</i>

Xin liên lạc đặt chỗ sớm vì chỗ có giới hạn. Khi đặt chỗ, xin vui lòng chọn “Tiệc Chay” hay “Tiệc Seafood” để ban tổ chức tiện việc sắp xếp.

Đây là dịp để quý bạn đạo địa phương và phương xa trên đường tham dự đại hội Hawaii có dịp chung vui với Đức Thầy, luôn tiện viếng thăm trụ sở mới của VôVi tại thủ đô của người Việt Hải Ngoại.

Trên đường đi Hawaii, các bạn đạo ở phương xa đều có thể ghé thăm vùng Little Saigon. Các bạn đạo có thể dừng chân tạm trú tại Trụ Sở VôVi, vùng Nam California, hoặc ở những khách sạn lân cận. Để giúp đỡ việc trú ngụ cho các bạn đạo phương xa, ban tổ chức có thương lượng với khách sạn Ramada Plaza để có giá đặc biệt cho Hội Vô-Vi.

Giá phòng trong tuần (Chủ Nhật đến Thứ Năm) là \$59.95 cộng thuế và 64.95\$ cộng thuế trong cuối tuần (Thứ Sáu và Thứ Bảy) cho mỗi phòng/bốn người. Khi đặt phòng, xin bạn đạo dùng Code: “VôVi” để có giá đặc biệt và để tiện cho khách sạn sắp xếp. Khách sạn Ramada Plaza ở ngay trung tâm Little Saigon.

Nếu các bạn cần đưa đón tại phi trường, khách sạn này cũng có shuttle bus với giá là 35\$/1chiều.

Ramada Plaza Hotel
10022 Garden Grove Blvd
Garden Grove, CA 92844-1621
Tel: (714)534-1818 hay (800)917-5555

Để giúp cho buổi văn nghệ có phần phong phú, chúng tôi xin quý bạn đạo phát tâm bảo trợ, cùng nhau xây dựng cho buổi văn nghệ ra mắt DVD “Tiếng Trống Đại Đồng”, là một dịp để phổ truyền Pháp Lý VôVi đến bạn bè và thân hữu. Mọi ghi danh và phát tâm, xin liên lạc:

1) Trụ Sở Xây Dựng VôVi
7622 23rd St
Westminster, Ca 92683
(714)891-0889
Hồ Mỹ Hằng: (714)721-0931 Cell
Nguyễn Văn Minh: (714)422-9817 Cell

2) Thiền đường Lưu Tâm
9370 Garden Grove Blvd # 5
Garden Grove, Ca 92844.
(714)530-5679
Liên lạc: Nguyễn An Khang

3) Thiền đường Thiền Thức
15001 Neece St.
Westminster, Ca 92683.
Liên lạc: chị Khế

Hội Ái Hữu VôVi Nam California và VôVi Multimedia Communication trân trọng kính mời quý bạn đạo tham dự buổi tiệc thân mật vào tối thứ bảy và ngày lễ ra mắt DVD thiền ca “Tiếng Trống Đại Đồng” vào trưa Chủ Nhật với Đức Thầy và các bạn đạo Vô-Vi.

Trân Trọng Kính Mời,

Hội Ái Hữu VôVi Nam California và VôVi Multimedia Communication.

THƠ

Nắng Đào Trời Cairns

Trời bỗng ngừng mưa nắng chói-chang...
Cùng Thầy với bạn bước lên đàng,
Ngao-du thắng-cảnh trời Cairns đẹp ;
Cảm-thức thâm-tình chuyển tiến sang.



Mây trắng trời xanh trong mát tươi...
Xe đi bao dặm mãi vui cười :
Thanh-Quang ban chiếu duyên đồng-đạo
Đàm-luận hàn-huyệu chẳng hết lời.



Thiên-Viện tới rồi lại xuống xe ;
Tham-quan giây phút vội ra về...
Đôi cao xa ngắm chân trời rộng ;
Bên Đấng CHA hiền phúc-lạc ghê !

Cairns, ngày 28-03-2004.

Kính bái,
Trịnh Quang-Thắng.

=====

KHÔNG KHÔNG

KHÔNG là tất cả con ơi!
KHÔNG là về đến ngôi Trời gặp Cha
KHÔNG là khúc khải hoàn ca
KHÔNG là nguồn sáng chan hòa yêu thương
KHÔNG là vũ trụ tình thương
KHÔNG là tiếng nhạc Thiên Đường trỗi vang
KHÔNG là tối hảo bằng an
KHÔNG là tối thượng Niết Bàn con ơi!
KHÔNG KHÔNG chính thật CHA TRỜI.

HGT, 11-04-2004

THIÊN HẢI

=====

TU SAI KHÔNG TIẾN

(Họa lại bài của Thiên Đăng)
Không tu sao mở bộ đầu bùng
Đầy rún đầy ngực mỗi đêm bùng
Xúc ruột ăn chay vô vi kiếng
Lạy kính thiên nằm thở nhẹ thùng
Thiên ca hạ hỏa lưu thanh điển

Khữ trước thiên chung tu sửa chung
Không bạn hành sai không thấy sáng
Tu sai không tiến pháo không đùng.

Củ-Chi, 31-03-2004

5 THÀNH

=====

TU SAI KHÔNG TIẾN 2

(Họa y vận bài thơ của Huynh 5 Thành)
Tâm trí thiếu tu đóng bít bùng
Ngũ hành vây kín làm sao bùng
Soi Hồn nghệt điển kêu chan chất
Hít thở đội hơi nổ tạch thùng
Sai pháp Âm Dương phải cách biệt
Lệch đàng Thủy Hỏa khó hòa chung
Hành Thiên đúng pháp tự nhiên sáng
Khai mở Thiên Môn, Điển nổ đùng!

T/Đ. Phú Nhuận, 01-04-2004

THIÊN ĐĂNG.

=====

TU LÀ

Tu là lánh tục tầm tiên
Tu là Vô Pháp Hành Thiên qui không
Tu là Điển hóa Thiên Không
Tu là Linh tử thoát vòng trần ai
Tu là Minh cảnh Thiên đài
Tu là nguyên thủy hườn khai trở về
Tu là Cùng tử hồi quê
Tu là con trẻ cận kề Chúa Cha
Tu là Điển Hội Long Hoa
Tu là tâm thức giao hòa Càn Khôn
Tu là Diện kiến Chí Tôn
Tu là hạnh ngộ Đại Hồn tối cao
Tu là về với ngàn sao.

HGT, 28-03-2004, lúc 08h45'

THIÊN HẢI.

=====

TỰ HÀNH

(Họa y vận bài TỰ THẬN của Trí Huệ)
THƯỜNG XUYỀN NIỆM PHẬT GIẢI TÂM MA!
THƯỢNG ĐẢNH KHAI THÔNG RÕ CHÁNH TÀ !
TỰ TẠI UNG DUNG HÒA SẮC TƯỚNG
ĐI VỀ PHÂN BIỆT HỮU VÀ KHÔNG !
PHẬT TRỜI VÔ TƯỚNG NHƯNG GÂN GỬI
TRẦN THẾ HỮU HÌNH LẠI QUÁ XA !
ĐÃ BIẾT HỮU VI LÀ HỮU HOẠI,
SAO NGƯỜI CHƯA CHỊU KÍP VỀ CHA ?.

T/Đ. PHÚ NHUẬN, 01-04-2004

THIÊN ĐĂNG.

